



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancaoYvideotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 296

ngày 04 tháng 3 năm 2001

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Nguyên Khí

*Nguyên khí Trời ban hành sống động
Tự mình thức giác chẳng cầu mong
Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí
Tu luyện thành tâm tự giác thông*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 31-12-00 đến 06-01-01

Copyright (2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Niềm hy vọng có thật hay không?
- 2) Xuyên qua tình thế động loạn thì phải xuyên qua làm sao?
- 3) Nhắm mắt cảm thấy xuất khỏi thể xác đó là triệu chứng gì?
- 4) Tu sao mới xuất khỏi xác được?
- 5) Tu thiền mơ mộng thấy này thấy nọ có hữu ích gì không?
- 6) Người tu thiền phát triển điện năng bằng cách nào?
- 7) Thiếu liên lạc với trung tâm sinh lực có hại hay không?

<p>1) Atlantic city, 31-12-2000 4 :40 AM <i>Hỏi : Niềm hy vọng có thật hay không?</i> Đáp : Thừa niềm hy vọng luôn luôn trong không nhưng mà có, phải kiên nhẫn chờ Kệ : <i>Nuôi dưỡng niềm tin sẽ đến giờ</i> <i>Thực hành liên tục rõ thiên cơ</i> <i>Qui nguyên giềng mối thành nguyên lý</i> <i>Thực hiện chơn thành rõ từ giờ</i></p>	<p>2) Atlantic city, 01-01-2001 2 :40 AM <i>Hỏi : Xuyên qua tình thế động loạn thì phải xuyên qua làm sao?</i> Đáp : Xuyên qua động loạn là phải chịu nhồi như bột nhồi bánh thì mới có cơ hội thức tâm Kệ : <i>Ly khai động loạn phải hành nhồi</i> <i>Thấm thía trôi qua tự học thôi</i> <i>Chuyện đạo chuyện đời tâm thức giác</i> <i>Qui y chơn trạng tiến từ hồi</i></p>
<p>3) Atlantic city, 02-01-2001 4 :35 AM <i>Hỏi : Nhắm mắt cảm thấy xuất khỏi thể xác đó là triệu chứng gì?</i> Đáp : Thừa luồng điển trụ trước trán cảm thấy xuất khỏi thể xác, do sự công phu siêng năng và có hiệu quả Kệ : <i>Xuất lên điển giới tự tâm hòa</i> <i>Hiệp nhứt sáng choang tự vượt qua</i> <i>Cảnh đẹp sâu xa luôn xuất hiện</i> <i>Thanh bình không động tự phân qua</i></p>	<p>4) Atlantic city, 03-01-2001 8 :25AM <i>Hỏi : Tu sao mới xuất khỏi xác được?</i> Đáp : Thừa tu muốn xuất khỏi xác thì phải dứt khoát từ việc nhỏ cho đến việc lớn nhập định thì mới xuất khỏi xác động loạn được Kệ : <i>Thực hành chất phát tự thăng hoa</i> <i>Dứt khoát tâm tu tự tiến hòa</i> <i>Thức giác chơn hồn qui sáng suốt</i> <i>Biển yêu Thượng Đế tự mình hòa</i></p>
<p>5) Atlantic city, 04-01-2001 10 :00 AM <i>Hỏi : Tu thiền mơ mộng thấy này thấy nọ có hữu ích gì không?</i> Đáp : Thừa tu thiền khai triển tâm linh thấy nhẹ nhàn và ánh sáng là đúng, ngược lại thấy hình ảnh không thật là không đúng Kệ : <i>Thực hành khai triển tiến tâm linh</i> <i>Tránh né uơ chẳng giúp mình</i> <i>Hình bóng giả tạm là ngoại cảnh</i> <i>Chẳng còn thơ mộng chẳng còn thanh</i></p>	<p>6) Atlantic city, 05-01-2001 3 :45 AM <i>Hỏi : Người tu thiền phát triển điện năng bằng cách nào?</i> Đáp : Thừa người tu thiền thực hành tự lập lại trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ bộ óc càng ngày càng sáng suốt Kệ : <i>Siêu thức chuyển khuynh tự cứu mình</i> <i>Bình tâm học hỏi rõ hành trình</i> <i>Qui nguyên giềng mối không mê tiếc</i> <i>Thanh tịnh an vui tự sửa mình</i></p>
<p>7) Atlantic city, 06-01-2001 5 :47 AM <i>Hỏi : Thiếu liên lạc với trung tâm sinh lực có hại hay không?</i> Đáp : Thừa trung tâm bộ đầu thiếu liên lạc với trung tâm sinh lực thì vạn sự bất thành Kệ : <i>Sân si vắng điển trung ương giải</i> <i>Khó tiến khó tu vẫn miệt mài</i> <i>Tâm đạo không có không thống nhứt</i> <i>Tu không đạt phước khó thanh đài</i></p>	

THƯ TỬ LAI VĨNG

Đ N, ngày ...

Thưa ông Tám kính thương,

Con xin phép được tự giới thiệu, con là L B P, hiện ở số nhà..., bạn đạo VN.

Trước hết, con kính thăm sức khỏe Thầy, sau xin Thầy giải đáp cho con mấy câu hỏi sau:

1) Nghe băng giảng của Thầy, con muốn được thanh lọc, nhưng làm sao con có được thuốc Cô B., gửi tiền bao nhiêu và gửi về đâu được thuốc? Con 67 tuổi, bị mổ dạ dày hơn mười năm rồi, nặng khoảng 35 kg. Đã bị xuất huyết dạ dày lại hai lần. Vậy con có thanh lọc được không, phải kiêng cử thế nào? Bạn đạo ở bên VN có cho con phương pháp bằng mạch nha, nhưng phải có ớt và chanh là hai thứ con phải kiêng vì bệnh dạ dày của con. Xin Thầy cho lời khuyên.

2) Trong băng, Thầy giảng Thượng Đế là chơn tâm của con. Để mất chơn tâm là đánh mất Thượng Đế. Vậy, ta nguyện "Cố gắng xuất hồn lên đánh lễ Cha" tại đâu? Cha còn là Đấng Tạo Hóa muôn loài nữa. Cha cả vô và hữu hình hữu tướng. Thật quá trừu tượng, con không hiểu nổi. Xin Thầy giảng cho con với vì con còn tối tăm lắm lắm.

3) Câu hỏi chốt. Con mới ăn được ba năm trường. Sang năm nay, vì thấy con quá gầy yếu, các con con khuyên một tuần nên ăn mặn một ngày, như vậy có sao không? Bạn đạo bảo như vậy chỉ thêm nặng trước thôi. Xin Thầy cho con biết con phải làm sao?

Cuối thư, con xin cầu nguyện Thầy thân tâm thường an lạc, thọ 100 tuổi để dìu dắt chúng con trên đường học Đạo. Con cũng cầu nguyện Thầy tu hành Phước Huệ sớm tròn tria viên mãn. Chúng con rất ước ao được ngộ Thầy tại đất nước mình một ngày rất gần. Kính thư.

Con.

L B P

=====

P con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 9-05 được biết con ao ước muốn được xúc ruột cho xác thân được nhẹ nhàng. Nhưng kỹ thuật mới hiện tại, cần phải khám xét luồng điện của con thích hợp với loại thuốc nào nhiên hậu mới giúp đỡ con thanh lọc được. Thanh lọc để tái lập sức khỏe, chứ không phải thanh lọc để mất sức khỏe. Hiện tại, Vô Vi cũng có cơ sở thanh lọc cho bạn đạo khi cần nhưng phải qua sự khám xét của một bạn đạo đã thi đậu bác sĩ mới có khả năng làm việc. ĐN quá xa xôi, vậy con nên tìm Thầy thuốc Bắc uống thuốc bổ để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, sẽ giúp đỡ cho tham thiền thành công hơn.

Còn nói về Thượng Đế thì con phải xét lại, hiện tại con đang sống với ai? Có phải sống với vũ trụ quang hay không? Nếu không có thanh khí điển thì vạn vật sẽ tiêu tan. Khi con xét được thanh khí điển là nguồn sống của chính con, ngoài sự thanh nhẹ của thanh khí điển, tức là ánh sáng đại bi của Thượng Đế bao trùm tất cả càn khôn vũ trụ, có thể nói Thượng Đế sống với chúng ta trong giây phút sanh cũng như tử, lúc nào cũng sẵn sàng dìu tiến tâm linh tiến hóa. Vậy con nên dùng pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục để tự đạt đến sự quân bình của tâm tức nhiên hậu mới thấy rõ Thượng Đế hơn. Làm người không có gì sung sướng bằng ý thức được

sự diu tiến của Thượng Đế luôn luôn hằng hữu trong tâm thức của mỗi người, trong không mà có. Còn chợ đời là trong có mà không, chứng minh rõ rệt là khi chúng ta có hoạt động cho cách mấy đi nữa thì đến giờ phút lâm chung, cũng phải giữ lấy hai bàn tay không mà ra đi. Chẳng ai đem được một đồng xu ra khỏi quả địa cầu này cả, chỉ có tâm chịu hành pháp tu học đứng đắn thì mới có cơ hội nhập vào hư không đại định được.

Con mang bệnh dạ dày thì mỗi khi ăn cơm phải nhai cho thật nhuyễn mới nuốt, còn việc chay mặn không quan hệ gì đến đạo pháp cả. Chay mặn do tâm mà thôi. Tâm con hướng thượng giải thoát, thì ăn mặn cũng thành chay. Cuộc sống ở thế gian cần thiết nhất là sức khỏe. Có người ăn chay cảm thấy khỏe mạnh thì cứ việc ăn cho thích hợp với cơ tạng của người đó. Ngược lại những người ăn mặn chịu tu tâm sửa tánh cũng cảm thấy sự bình an với mình. Nói tóm lại pháp hay thì có thể giải bất cứ sự trần trược nào muốn xâm chiếm cơ tạng của chúng ta.

Con bị bệnh dạ dày, không nên ăn quá no, ngưng ăn khi cảm thấy bụng vừa là được, cần ăn chất rau nhiều hơn là thịt. Rau có thể tạo sự quân bình cho thực phẩm, thịt cá ăn nhiều có thể tạo độc tố cho ruột, đi cầu hôi thối, điện năng không có thanh nhẹ bằng rau đậu. Ăn chay có trật tự thì cơ thể cũng khỏe mạnh. Ngược lại ăn chay mất trật tự cũng có thể bệnh hoạn như người ăn mặn vậy. Muốn sửa đổi cuộc ăn uống cũng phải mất nhiều thì giờ mới hiểu được hậu quả của thực phẩm đã đem lại bệnh nan y rất nhiều cho nơn loại. Rất tiếc con ở quá xa, không thể khám nghiệm được để biết rõ nhu cầu để cần biết thể xác của chính con. Thầy tạm giải thích chút ít để con truy nghiệm. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

TIN TỨC THIÊN VIỆN NHÃN HÒA

Olympia, ngày 1 tháng Ba năm 2001.

Kính thưa Thầy,

Con xin báo cáo để Thầy và bạn đạo năm Châu được rõ:

Ngày hôm qua, một trận động đất rất mạnh đã xảy ra tại Olympia (cỡ 6.8) vào lúc 10 giờ 55 sáng. Nhiều cơ sở công cộng, đường xá, xa lộ và cầu cống gần Thiên Viện Nhãn Hòa bị sụp đổ hay hư hại nặng nhưng Thiên Viện và tất cả bạn đạo trong vùng đã được bình yên vô sự, “đất động chớ tâm không động”.

Vì tầm vóc lớn rộng của cuộc động đất nên mọi sự tiếp xúc bằng điện thoại rất khó khăn (gọi đi không được, gọi đến cũng không được). Nhiều bạn đạo đã quan tâm nhưng không liên lạc bằng điện thoại được. Xin quý bạn đạo thông cảm dùm.

Chúng con xin kính báo cáo và kính chúc Thầy cùng quý bạn đạo được luôn luôn vui mạnh.

Thay mặt các bạn đạo Vô Vi Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và Thiên Viện Nhãn Hòa,

Nguyễn Trí Vượng kính bái.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

Kính thưa quý bạn đạo,

Xin quý bạn lưu ý:

- Thời hạn chốt đóng tiền kỳ 2 cho Đại Hội Dũng Hành là **1 tháng 4, 2001**. (xin xem phiếu ghi danh đính kèm).
- Sau **1 tháng 4, 2001**, quý bạn vẫn có thể tiếp tục ghi danh tham dự Đại Hội, tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải xếp phòng cho quý bạn ghi danh trễ tùy theo số phòng còn lại, vì số phòng thặng dư sẽ trả lại cho hãng tàu.
Quý bạn ghi danh sau 1 tháng 4, 2001, xin vui lòng đóng thêm 50USD phí tổn.
- Xin quý bạn nhớ giữ chỗ khách sạn ở trước hoặc sau Đại Hội (Renaissance Marriott Hotel) và đóng tiền deposit hotel là **40 USD**/một người trước ngày **15 tháng 5, 2001**. Hạn chốt đóng tiền hotel (full payment) là **15 tháng 8, 2001**.
- Nếu quý bạn không ở hotel tối thứ sáu 26 tháng 10, và chỉ đi xe bus ra bến tàu (Port Canaveral), xin quý bạn đóng tiền xe bus (17 USD/ một người/ round-trip) trước **1 tháng 7, 2001**.
- Xin ghi check hay money order payable to: VoVi Friendship Association of Northern California khi đóng tiền xe bus hay hotel.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

THÔNG BÁO của VOILED MULTIMEDIA

Để giúp cho bạn đạo có thêm phương tiện truyền pháp đến những người chưa biết thiền, VoViLed Multimedia xin giới thiệu các video sau:

- 1) Video Thiền Thực Hành, tiếng Việt,
- 2) Video Thiền Thực Hành, tiếng Anh
- 3) Video Thiền Thực Hành, tiếng Pháp
- 4) Video Tôi Là Ai

Tất cả video trên đều do chính Đức Thầy hướng dẫn.

Video Thiền Thực Hành được thực hiện rất công phu và tỉ mỉ, được kèm theo với một tập vấn đáp căn bản bằng ba thứ tiếng: Việt, Pháp, Anh.

Giá ủng hộ của mỗi video là : 5 US\$ + cước phí.

Để tiện việc phân phối chúng tôi khuyến khích các thiền đường nên order số nhiều để các bạn đạo tại địa phương có phương tiện truyền đạt đến các thân hữu muốn tu thiền, mà không cần phải sang băng, vì làm như vậy phẩm chất sẽ bị suy giảm, sự truyền pháp cũng phải kém đi phần hữu hiệu.

Mọi liên lạc để order băng, xin gửi về:

- VoVi Association of Canada: aphancao@videotron.ca

- hay anh Phan Bá Tâm VoVi Dallas/Fortworh Friendship Association , e-mail: Tam.Phan@forneycorp.com

Phóng sự về hoạt động của Cộng Đồng Vô Vi

Kính thưa Bạn Đạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới.

"Duyên lành" kết hợp khắp nơi nơi
Thiên Địa Nhân Gian đón nhau vui
Điển lành pháp ngộ cùng đi tiến
Chung vui kết hợp hưởng Xuân Trời.

Hôm nay Linh Tinh có cảm hứng để gửi đến Bạn Đạo Vô Vi khắp nơi những tin tức mà Linh Tinh thu lượm được của Cộng Đồng Vô Vi.

Thời gian gần đây một số Bạn Đạo thường than với tôi "Không biết Vô Vi mình tương lai ra sao? vì Bạn Đạo đi Thiền Đường mỗi ngày một ít, và như thế thì làm sao mà phát triển Vô Vi tiến mạnh hơn được?" Đây là một sự lo lắng rất quý của Bạn Đạo và cũng tạo cho tôi một cảm hứng để viết bài phóng sự này. Vì có rất nhiều bạn Đạo bận rộn với công việc, phương tiện di chuyển thiếu thốn, hoặc những lý do khác..., cũng mong biết được hoạt động của Vô Vi.

Thật ra Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đối với Cộng Đồng người Việt hiện nay không còn xa lạ nữa nhất là ở miền Nam California, một miền có khoảng nửa triệu người Việt Nam. Đây là một nơi tụ tập tất cả các Tôn Giáo, Nghệ Thuật, Sân Khấu, và Bạn Đạo Vô Vi ở đây có Thiền Đường rải rác khắp nơi, kinh sách lúc nào cũng rất đầy đủ, thêm vào đó là sự phát triển của kinh tế hiện đại, Bạn Đạo đa số đã biết sử dụng hệ thống Computer (Điện Toán) để có thể dễ dàng thông tin liên lạc với nhau, nhận Tuần Báo để tự học, cho nên sự di chuyển ngày một giảm xuống, ở nhà tự học, tự rèn luyện và giảm bớt khó khăn cho Bạn Đạo ở xa, tuy nhiên không vì vậy mà chúng ta nghĩ "Ho" ý bỏ đi, khi cần hội họp thì Bạn Đạo lúc nào cũng đến tấp nập, và hợp tác trong trật tự, như vậy sau này các Bạn Đạo là một "Cư Sĩ Tại Gia" chứ không phải là "trốn". Và sự phát triển Đạo Pháp phải do Bạn Đạo hợp tác, Kinh Sách băng giảng, CD lúc nào cũng đầy đủ khi có Bạn Mới gia nhập thì chúng ta đã có đủ phương tiện để hướng dẫn.

Qua hai lần đến Philadelphia để dự "Thiền Ca Duyên Lành" và ra mắt "Video Thiền Ca Duyên Lành" tôi đã hiểu được vì sao Đức Thầy lại chú ý đến những khu vực của miền "Bắc Mỹ". Ở vùng này người Việt không nhiều như Cali, người dân ở đây thiếu thốn về Tôn Giáo, Nghệ Thuật Sân Khấu, cho nên "Thiền Ca Duyên Lành" ra mắt ở đây là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho Cộng Đồng Người Việt, rất nhiều Nhà Trí Thức, Thương Gia và người dân ở đây đều dành cho Vô Vi một cảm tình đặc biệt, trong buổi ra mắt đã có nhiều nhà văn, Bác Sĩ, Thương Gia tham gia rất hào hứng, Có vài người kiếm băng phương pháp thực hành nhưng không còn nữa, với sự nhiệt tình tham gia của các Quan Khách ở những Vùng Bắc Mỹ, Vô Vi đang phát triển mạnh,

Các nhà Trí Thức đã thường xuyên đến với Đức Thầy để tìm hiểu thêm về PLVVKHHBPP và các đài Phát Thanh đã không ngừng phát đi, phát lại về "Thiền Ca Duyên Lành" đã gây sự chú ý đặc biệt của người Việt ở đây. Vì vậy Thiền Ca là phương tiện giúp các bạn có cơ hội "tận độ", phổ biến Đạo và Truyền Đạo Vô Vi bằng hình thức âm nhạc giải trí. Với bài phóng sự này mong các bạn vui với Đời và Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

Linh Tinh kính bút.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Cụ Bà : MAI THI THUẬT, mất : 25 THÁNG 01 NĂM TÂN TY (17.02.2001) tại : Saigon , thọ : 76 tuổi
là thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Thị Thanh Dương

Phiếu Ghi Danh

Đại Hội Dững Hành

Tại Orlando, Florida, Tàu DISNEY MAGIC
(Rời bến ngày 27 tháng 10, 2001, và về sáng ngày 3 tháng 11, 2001)

& Thiên Ca Dững Hành

Tại Hard Rock Live, Universal Studio
(tối ngày 3 tháng 11, 2001)
(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố Tiểu Bang: _____ Zip code: _____ Quốc Gia: _____

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: _____ Ngày, Tháng, Năm Sinh: _____

Nam [] Nữ [] Điện thoại: _____ E-mail/Fax: _____ Quốc tịch: _____

Quan Trọng: Mỗi người kể cả trẻ em phải ghi ngày sinh và quốc tịch vì thủ tục của hãng tàu đòi hỏi.

Lệ Phí: Gồm 7 ngày Cruise, Đại Hội và Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy, và thuế hải cảng. Ngoài ra, mỗi một người lớn hay trẻ em phải trả thêm 75 USD tiền pourboire cho các nhân viên phục vụ trên tàu (Xin đóng chung vào lần đóng tiền kỳ chót trước 15-7-2001)

Quý ban có thể chọn 3 loại phòng:

Category 11: Phòng rộng 184 sq. feet. Có thể ở tối đa 4 người.

Category 10: Phòng rộng 214 sq. feet. Phòng tắm và cầu tiêu ngăn riêng (Split bath). Có thể ở tối đa 4 người.

Category 9: Phòng rộng 214 sq. feet. Phòng tắm và cầu tiêu ngăn riêng (Split bath). Có khung kính nhìn ra biển (Oceanview).

Lưu Ý: Hạn chót nhận đơn ghi danh đại hội là 1 tháng 7, 2001, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

1) Ghi Danh Đại Hội :

Lệ Phí Người Lớn: Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 3 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Người lớn	Deposit # 1 Trước 31-12-2000	Deposit # 2 Trước 1-4-2001	Deposit # 3 (kể cả \$75 tip) Trước 15-7-2001	Lệ phí (kể cả 75\$ tip)		Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	310 USD	910 USD	Cat. 11	
			335 USD	935 USD	Cat. 10	
			395 USD	995 USD	Cat. 9	
Phòng 3 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	375 USD	975 USD	Cat. 11	
			405 USD	1005 USD	Cat. 10	
			495 USD	1095 USD	Cat. 9	
Phòng 2 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	475 USD	1075 USD	Cat. 11	
			515 USD	1115 USD	Cat. 10	
			605 USD	1205 USD	Cat. 9	
Phòng 1 người	400 USD	600 USD	755 USD	1755 USD	Cat. 11	
			835 USD	1835 USD	Cat. 10	
			995 USD	1995 USD	Cat. 9	
				Tổng Cộng		

Lệ phí trẻ em: (tối đa 2 em, ở phòng 4 người hay 3 người và phải ở chung với cha mẹ)

Trẻ em (3 đến 17 tuổi)	Deposit # 1 Trước 31-12-2000	Deposit # 2 Trước 1-4-2001	Deposit # 3 (kể cả \$75 tip) Trước 15-7-2001	Lệ phí (kể cả 75\$ tip)		Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	100 USD	400 USD	310 USD	810 USD	Cat. 11	
			335 USD	835 USD	Cat. 10	
			395 USD	895 USD	Cat. 9	
Phòng 3 người/ mỗi người	100 USD	400 USD	375 USD	875 USD	Cat. 11	
			405 USD	905 USD	Cat. 10	
			495 USD	995 USD	Cat. 9	
Trẻ em dưới 3 tuổi: 119 USD (Thuế hải cảng-Port taxes) + 75 USD (Tip) (Xin đóng một lần khi ghi danh)				194 USD		
				Tổng Cộng		

2) Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Renaissance Marriott Hotel – Orlando Airport

(Ưoàng giầu cho trẻ em vạy ngồụi lờn)

	Đêm 25-10-01	Đêm 26-10-01	Đêm 3-11-01	Đêm 4-11-01	Tổng cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	25 USD	40 USD	40 USD	25 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	35 USD	45 USD	45 USD	35 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	50 USD	60 USD	60 USD	50 USD	
Phòng 1 người	95 USD	110 USD	110 USD	95 USD	
				Tổng Cộng	

Ghi chú : Đêm 26-10-01: bao gồm ăn sáng và di chuyển đến bến tàu sáng thứ bảy 27-10-01

Đêm 3-11-01: bao gồm di chuyển đến Universal Studio (Hí viện tổ chức Thiên Ca) và thức ăn trưa nhẹ (snack).

Quý bạn đạo nào cần ở thêm ngoài những ngày nêu trên, xin vui lòng liên lạc với BTC càng sớm càng tốt.

Xin quý bạn đặt tiền cọc (deposit) 40 USD để giữ chỗ tại khách sạn trước ngày 15-5-2001 và đóng hết tiền khách sạn trước ngày 15-8-2001.

Xin được sắp phòng chung với:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

3) Chuyển Vận :

Lưu Ý: BTC chỉ có thể đón bạn đạo từ phi trường về khách sạn trong ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2001 mà thôi vì tất cả các bạn đạo sẽ phải di chuyển ra bến tàu vào sáng thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2001.

Đến bằng máy bay: Phi trường Orlando International Airport (MCO) (nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Ngày đến _____ Giờ đến _____ Hãng hàng không _____ Số chuyến bay _____

Ngày đi _____ Giờ đi _____ Hãng hàng không _____ Số chuyến bay _____

CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TƯ TỨC CHO ĐẠI HỘI

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội và Thiên Ca xin trả bằng DOLLARS Mỹ (\$US)

International Money Order [] Postal money order [] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA

Ban đạo tại Canada và Âu Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: và gửi về địa chỉ:

VoVi Association of Canada
2922 Jolicoeur St.
Montreal, Quebec H4E 1Z3, Canada

Liên lạc Ghi danh:

<u>Mỹ châu và Úc châu:</u>	Xuân Mai	Tel: (530) 589-6972	Email: maioro@yahoo.com
<u>Canada:</u>	Phan Cao Thăng	Tel: (514) 362-0259	Email: aphancao@videotron.ca
<u>Âu Châu:</u>	Dominique Santelli	Tel: (0)(4) 50708355	Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

4. THIÊN CA DŨNG HÀNH tối ngày 3/11/2001 :

Vé danh dự : (tùy hỉ) cộng với ăn chiều : thêm 10USD/1 người

Vé đồng hạng dành cho bạn đạo: 75 USD / mỗi người

Cộng với ăn chiều tại Hí viện **Hard Rock Live, Universal Studio**) :
thêm 10 USD/ mỗi người

Chi phiếu (check hay money order) vé thiên ca + buổi ăn chiều xin đề tên :

VO VI DALLAS/FORTWORTH Friendship Association

(Để tiện lợi, các bạn có thể gửi tất cả checks hay money orders về địa chỉ:
Mai Nguyen, P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966, USA)